

KBSทุ่ม 1หมื่นล.ผุดโรงน้ำตาลแห่งใหม่ ลุ่มปีนี้พลิกมีกำไร-ราคาตลาดโลกดีขึ้น

ผู้จัดการรายวัน 360 - "น้ำตาลนครบุรี" เตรียมผุดโครงการชูการ์ เอ็นเนอร์ยี คอมเพล็กซ์แห่งใหม่ที่ลี้คว จ.นครราชสีมา ใน 6 ปีข้างหน้า เงินลงทุน 1 หมื่นล้านบาท โดยเฟสแรกจะตั้งโรงงานน้ำตาล 2 หมื่นตันอ้อย/วัน โรงไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์และเอทานอล 2 แสลิตร/วัน พร้อมเปิดทางหาพันธมิตรร่วมทุน ตั้งเป้าปีนี้พลิกมีกำไร หลังราคาน้ำตาลโลกขยับขึ้นและรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลและสวนขยายไลน์ซี

นายทัศน วนากรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) (KBS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนลงทุนโครงการชูการ์ เอ็นเนอร์ยี คอมเพล็กซ์แห่งใหม่ที่ลี้คว จ.นครราชสีมาใน 6 ปีข้างหน้า ใช้เงินลงทุน 1 หมื่นล้านบาท โดยเฟสแรกจะทำโรงงานน้ำตาลขนาด 2 หมื่นตันอ้อย/วัน โรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังผลิต 20 เมกะวัตต์และโรงงานผลิตเอทานอลขนาด 2 แสลิตร/วัน คาดแล้วเสร็จภายใน 3 ปีข้างหน้า ใช้เงินลงทุน 5 พันล้านบาท หลังจากนั้นจะดำเนินการลงทุนในเฟส 2 กำลังการผลิต

เท่าเฟสแรก ประกอบด้วยโรงงานน้ำตาล 2 หมื่นตันอ้อย/วัน โรงไฟฟ้าชีวมวล 20 เมกะวัตต์ และโรงงานผลิตเอทานอล 2 แสลิตร/วัน ใช้เงินลงทุน 5 พันล้านบาท

สำหรับแหล่งเงินทุนนั้นจะมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน(D/E)อยู่ที่ 1.2 เท่า ตั้งเป้า D/E ไม่เกิน 2 เท่า รวมทั้งจะหาพันธมิตรร่วมทุนใหม่ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมทุนในโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 50-70% ซึ่งการลงทุนดังกล่าวนี้จะพยายามไม่เพิ่มทุนจดทะเบียน KBS

นายทัศน กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ทิศทางราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปลายปีก่อนขึ้นมาที่ระดับ 15-16 เซนต์/ปอนด์ จากที่เคยต่ำสุด 11 เซนต์/ปอนด์ ขณะที่ราคาน้ำตาลทรายขาว (White Premium) ในปีนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 90 เหรียญสหรัฐ/ตันจากปีก่อนอยู่ที่ 60 เหรียญสหรัฐ/ตัน หลังจากค่าเงินบราซิลเริ่มผันผวนน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานบริษัทในปีนี้อาจดีกว่ารายได้รวมโตขึ้น 7-8% จากปีก่อนมีรายได้รวม 6.72 พันล้านบาท และพลิกกลับมามีกำไรได้อีกครั้ง หลังจากปีก่อนขาดทุนสุทธิ 50.18 ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำตาลผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว โดยปีนี้รับรู้รายได้จากโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาด 35 เมกะวัตต์ที่เริ่มเดินเครื่องจ่ายไฟให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 22 เมกะวัตต์ โครงการ Conditioning Silo ทำให้ได้พรีเมียมจากการขายน้ำตาล และโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาลไลน์ ซี เพิ่มอีก 1.2 หมื่นตันอ้อย/วัน ส่งผลให้มีอ้อยเข้ามาที่บเพิ่มขึ้นเป็น 2.6 ล้านตันจากปีก่อน 2.4 ล้านตัน และมี Yield น้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็น 104 กิโลกรัม/ตันอ้อย

นายทัศน กล่าวถึงโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลขนาด 2 แสลิตร/วันวันที่อ.นครบุรี จ.นครราชสีมา ยังไม่ผ่านอีไอเอ บริษัทฯจึงตัดสินใจชะลอการลงทุนดังกล่าวออกไปก่อน และมีโอกาสที่จะตั้งโรงงานผลิตเอทานอลที่ลี้ควแทน.